

BỘ TƯ PHÁP
VIỆN CHIẾN LƯỢC
VÀ KHOA HỌC PHÁP LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 679 /CLKHPL-NCCL

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024


V/v mời viết Tham luận tại
Hội thảo khoa học cấp quốc gia
“Đổi mới công tác xây dựng và thi
hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát
triển đất nước trong kỷ nguyên mới”

Kính gửi: Quý chuyên gia, nhà khoa học

Triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp (Thông báo số 108-TB/VPTW ngày 18/11/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng), Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “**Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới**”. Hội thảo dự kiến được tổ chức trong tháng 2 năm 2025. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nhận diện đầy đủ bối cảnh, yêu cầu, tính cấp thiết và giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, phát huy cao độ tính đảng trong xây dựng, thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới. Hội thảo có sự hiện diện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Nhằm góp phần vào thành công của Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật tham gia viết tham luận cho Hội thảo (*xin gửi kèm thư mời này danh mục các chủ đề tham luận*). Các tham luận có chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học gửi tới Hội thảo sẽ được biên tập và lựa chọn để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Tham luận của quý chuyên gia, nhà khoa học xin gửi về Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp trước ngày 15/01/2025. Thông tin liên hệ: đồng chí Mai Trọng Nguyên, E-mail: nguyenmt@moj.gov.vn, số điện thoại 0866.198.136.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Lưu: VT, NCCL.



DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ THAM LUẬN HỘI THẢO

“ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI”

DÀNH CHO CÁC CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC

I. NHÓM CÁC THAM LUẬN LÝ LUẬN

Tham luận 1. Nhận diện yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và tính cấp thiết của việc đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Tham luận 2. Kiểm soát quyền lực và chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

Tham luận 3. Đổi mới việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 4. Đổi mới mạnh mẽ quy trình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 5. Xác định phạm vi điều chỉnh của Luật gắn với việc đổi mới quy trình xây dựng luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trình dự án luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 7. Giải pháp thực hiện tốt nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay.

Tham luận 8. Quan điểm, cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước và phương hướng, giải pháp vận dụng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay.

Tham luận 9. Vấn đề phân chia luật công, luật tư và ý nghĩa trong quá trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 10. Hoàn thiện các quy định về giải thích pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 11. Vấn đề ủy quyền lập pháp và việc đổi mới công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 12. Hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 13. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật phát huy dân chủ và bảo vệ quyền con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 14. Hoàn thiện tiêu chí thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

II. NHÓM THAM LUẬN THỰC TIỄN XÂY DỰNG, THI HÀNH PHÁP LUẬT

Tham luận 1. Các giải pháp tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 2. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 3. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 4. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 5. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 6. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 7. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham luận 8. Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.